



OHEC

Newsletter



www.mua.go.th/pr_web
[ohecthailand](https://www.facebook.com/ohecthailand)
[@ohec_th](https://twitter.com/ohec_th)

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๖๖ ประจำวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐



สกอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่าง JMOOC, K-MOOC และ Thai MOOC

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับองค์กร JMOOC และสถาบันแห่งชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นอีกวันที่มีความสำคัญของการศึกษาไทย โดยคนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีคุณภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ Thai MOOC ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคน ได้เพิ่มพูนความรู้ต่อยอดการเรียนรู้ โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ ThaiMOOC.org



โดยโครงการ Thai MOOC เป็นการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive Open Online Course) นอกจากนี้มีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งความรู้ที่มีสรรพวิชาความรู้ให้ทุกคนได้เรียนตามความสนใจแล้วยังไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไข ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้แก่ทุกคน ด้วยวิธีและช่องทางในการให้การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้ประชาชนทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ สามารถเข้าถึง การเรียนรู้ได้จากทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน คนละจังหวัด คนละประเทศ หรือคนละทวีปก็ตาม

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีรายวิชาที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความสนใจ และรองรับความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร สถาบันวิชาการ รวมทั้งความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ จะทำให้แหล่งเรียนรู้ในระบบเปิดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเห็นความสำคัญ และได้พัฒนาการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นในประเทศของตนเอง อาทิ ประเทศญี่ปุ่นได้จัดตั้งสภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOC - Japan Massive Open Online Education Promotion Council) สาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดทำโครงการการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และประเทศอื่นๆในทั่วโลก ก็มีการดำเนินการในทิศทางเดียวกัน

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ การศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และสภาความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOC) มาอย่างต่อเนื่อง และในการจัดการประชุมวิชาการ Asia Pacific MOOC Stakeholders Summit ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง ๓ องค์กร คือ ๑. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒. สถาบันการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (National Institute of Lifelong Education) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ การศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (K-MOOC) และ ๓. สภาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้การศึกษาในระบบเปิด (JMOC) จะได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็ง โดยกำหนดประเด็นความร่วมมือไว้อย่างน้อย คือ

๑. ความร่วมมือในการพัฒนาเนื้อหา รายวิชา หลักสูตรการศึกษาในระบบเปิดรวมถึงแลกเปลี่ยนรายวิชาระหว่างกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศรวมถึงวิทยากรต่างๆ
 ๒. ความร่วมมือในส่งเสริม เผยแพร่ ผลการศึกษาและความก้าวหน้าของการศึกษาในระบบเปิดระหว่างกัน
 ๓. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการประกันคุณภาพของการศึกษาในระบบเปิด
 ๔. ความร่วมมือในการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในระบบเปิด (MOOC platform)
 ๕. ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาในระบบเปิด (MOOC Communities)
- เพื่อการนำการจัดการศึกษาในระบบเปิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม

บรรณาธิการสวัสดิ์



OHEC Newsletter ฉบับนี้ ขอแนะนำเสนอข่าว สกอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่าง JMOC, K-MOOC และ Thai MOOC และข่าวประชุมรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ พร้อมภารกิจของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มานำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ขอให้ผู้อ่านมีความสุขจากการอ่าน

สวัสดิ์....



ประชุมรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน ด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ และ ๓

รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทยในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก เพื่อหารือและร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างประเทศระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นสากลเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าควรนิยามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา ในการเชื่อมโยงความเป็นสากลของอุดมศึกษากับมิติอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเป็นผู้นำในการพัฒนางานด้านต่างประเทศเป็นลำดับแรก ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรปรับยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยให้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน ดำเนินงานในเชิงรุก เป็นผู้นำด้านนโยบาย และเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม



จากหน้า ๓

นอกจากนี้ สกอ. ได้นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจการดำเนินงานด้านต่าง ประเทศและการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างinternational visibility ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพบว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเน้นการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติของการศึกษาและการวิจัย การพัฒนาความเป็นสากล มีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน กำหนดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริง มีความหลากหลาย สำหรับโครงการและกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ

เพื่อเสริมสร้างinternational visibility มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การทำวิจัยร่วมและหลักสูตรร่วม การเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาในต่างประเทศและการเข้าร่วมโครงการระดับนานาชาติ

ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับอาชีวศึกษาถึงปริญญาตรี ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)



**คณะ
ผู้จัดทำ**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๙๔-๕๖๐๖-๙
เว็บไซต์ www.mua.go.th อีเมล pr_mua@mua.go.th

ที่ปรึกษา

ดร.สุภัทร จำปาทอง
นายขจร จิตสุขุมมงคล
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
ดร.อรสา ภาววิมล
นายวันนี นนท์ศิริ

บรรณาธิการ

นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
กองบรรณาธิการ
นายเจษฎา วณิชชากร
นางสาววินัส แก้วประเสริฐ
นายจรัส เล็กเกาะทวด
นางสาวกุลนันท์ ภูมิภักดิ์

นายวัชรพล วงษ์ไทย
นางปราณี ชื่นอารมณ
นางสาวอินทิรา บัวลอย

ผู้พิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส
๕๐ ซ.เพ็ญและเพื่อน แขวง/เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๗-๒๕๖๐
E-mail: art.progress@hotmail.com